

ประกาศสำคัญจากเทศบาลเมือง GLENORCHY



เทศบาลเมือง Glenorchy กำลังจะปรับเปลี่ยนไปใช้บริการเก็บขยะสามถัง

ถังใบใหม่เป็นถังสำหรับขยะจากสวนและเศษอาหารเรียกว่าถัง FOGO (Food Organics Garden Organics - สารอินทรีย์จากอาหารสารอินทรีย์จากสวน)

ฉันจะได้รับอะไรพร้อมกับ FOGO

- ถังขยะแบบมีล้อใบใหม่พร้อมฝาสีเขียวมะนาว
- ถังขยะเล็กสำหรับใส่เศษอาหารในครัว
- ถุงรองถังขยะชนิดย่อยสลายได้หนึ่งม้วน



ทิ้งได้

ทิ้งได้



เศษอาหาร – เนื้อ กระดูก (ปรุงสุกหรือดิบ) อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม เศษผักและผลไม้



ขยะจากสวน – หน่อที่ตัดแล้ว ใบไม้ เปลือกไม้ วัชพืช กิ่งไม้เล็ก ๆ ไม่หนากว่าปลายแขนของคุณ



กระดาษ – กระดาษที่ฉีกแล้ว กระดาษเช็ดมือ กระดาษเช็ดปากและกระดาษทิชชู ภาชนะบรรจุอาหารที่ถือกลับบ้านและกล่องพิซซ่าที่ย่อยสลายได้



ขยะจากสัตว์ – ขนสัตว์เลี้ยง ทรายแมวออร์แกนิก กระดาษรองมูลจากกรงกิ้งก่าเลี้ยงได้ แต่ไม่ใช่ในถุงพลาสติก – ห่อในหนังสือพิมพ์หรือใส่ในถุงที่ย่อยสลายได้



ทิ้งไม่ได้

ทิ้งไม่ได้



ห้ามทิ้งพลาสติกแข็งหรืออ่อน (รวมทั้งชนิดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ) ผ้าหรือเสื้อผ้า ผ้าอ้อม วัสดุที่รีไซเคิลได้ ตามปกติ กระดาษเคลือบสีผึ้งหรือเคลือบพลาสติก กิ่งไม้หนาหรือขยะอื่น ๆ

เรื่องสำคัญ

กรุณาอย่าใส่ถุงพลาสติกในถังขยะในครัวหรือถังขยะ FOGO กลางแจ้งของคุณ – รวมทั้งชนิดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือ 'ผลิตจากพืช' – เพราะยังคงมีส่วนผสมของพลาสติกและจะกลายเป็นไมโครพลาสติก ซึ่งไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

เกิดอะไรขึ้น

บริการมาตรฐาน

FOGO เริ่มจัดเก็บในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020

ถังขยะ FOGO จะมีการจัดเก็บสลับสัปดาห์กันกับถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลโดยเก็บในวันเดียวกันของสัปดาห์

ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการจัดเก็บถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลของคุณในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์จะมีการจัดเก็บถังขยะ FOGO ของคุณในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์

หากกำหนดให้มีการเก็บถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลของคุณในช่วงสัปดาห์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์

สัปดาห์ถัดไปจะมีการจัดเก็บถังขยะ FOGO ของคุณ

ที่พักอาศัยที่ใช้ถังขยะร่วมกัน

หากคุณอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยที่ใช้ถังขยะร่วมกันจะมีการจัดเก็บถังขยะ FOGO ของคุณในวันอังคารและถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลของคุณในวันศุกร์ (จัดเก็บ 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

ตัวอย่างเช่น หากคุณอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยที่มีหลายยูนิตที่ใช้ถังขยะร่วมกัน การจัดเก็บขยะจะเปลี่ยนเป็นสองครั้งต่อสัปดาห์ – จะมีการจัดเก็บถังขยะ FOGO ทุกวันอังคาร ส่วนถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลจะจัดเก็บทุกวันศุกร์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ wastestartswithu.com.au สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อดูวิดีโอวิธีการที่เป็นประโยชน์

Waste starts with U ...and ends with all of US

